

เกษตรมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาประชากร เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเจริญทางรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตร ไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนการเกษตรรูปแบบเดิมไปสู่การทำเกษตรที่มีมูลค่าสูง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร การพัฒนา Smart Farmer เป็นต้น ซึ่งได้กำหนดประเด็นสำคัญในด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง 8 ประเด็น ดังนี้ 1. เปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ไปสู่การปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง 2. สนับสนุนการทำเกษตรแบบร่วมผลิตและร่วมจำหน่าย (เกษตรแปลงใหญ่ หรือสหกรณ์) 3. ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม เพียงพอ ท่วถึง และเป็นธรรม 4. พัฒนากลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร (Agricultural Biodiversity) 5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider) อย่างครบวงจร 6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) 7. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 8. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายการผลักดันความร่วมมือสร้างเกษตรมูลค่าสูง ดังนี้ 1. ผลักดัน “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2. ผลักดันการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture BigData Center: NABC) 3. ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 4. พัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งแบบ offline และ “online ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์จำหน่ายได้เองผ่าน Platform ต่าง ๆ 5. ผลักดันทูตเกษตรเร่งดำเนินการด้านตลาดต่างประเทศ ร่วมกับทูตพาณิชย์ และทีมไทยแลนด์ ขยายตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ 6. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร จากประเด็นที่กล่าวมานี้ เพื่อให้เกษตรกรไทย มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

